

Đảng bộ xã Đông-hoà phát động quần chúng tham gia xây dựng Đảng

Lê-Thanh-Bình

(Ti văn hoá và thông tin tỉnh Thái-bình)

Hai tuần đầu tháng 5-1980, cùng với việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị nhân dịp kỉ niệm lần thứ 90 ngày sinh Chủ tịch Hồ-chí-Minh, đảng bộ xã Đông-hoà (huyện Đông-hung, Thái-bình) đã tổ chức nhân dân tham gia ý kiến xây dựng đảng bộ, nhận xét, phê bình đảng viên. Lần này, đảng uỷ xã Đông-hoà đã phân công nhau về từng chi bộ trực tiếp hướng dẫn quần chúng học tập nắm vững yêu cầu, mục đích của công tác xây dựng Đảng nói chung và việc phát huy đảng viên nói riêng, động viên quần chúng mạnh dạn góp ý kiến xây dựng đảng bộ cũng như nhận xét, phê bình từng cán bộ, đảng viên.

Trong 13 đội sản xuất cơ bản, 95% số xã viên đã đến dự họp. Bà con đóng góp 920 ý kiến phê bình đảng viên, trước hết là những đảng viên trong đội sản xuất của mình. Trong đó, có 150 ý kiến phê bình về tinh thần trách nhiệm; 120 ý kiến phê bình về trình độ, năng lực, ý thức chấp hành nghị quyết của tập thể; 64 ý kiến phê bình một số đảng viên ít tham gia cộng tác... Những xã viên đứng tuổi và một số vụ phụ lão rất nhiệt tình góp ý kiến phê bình, xây dựng.

Chi bộ đội sản xuất số 12 có 10 đảng viên, hầu hết là quân nhân phục viên. Vụ xuân năm 1980 rét đậm kéo dài, mạ bị chết nhiều, hợp tác xã còn tới 54 ha ruộng chưa có mạ cấy mà phải đi mua của hợp tác xã Đông-vinh, chi uỷ viên T, lo nhỏ mạ với xã viên và được giao ở lại coi mạ. Do thiếu tinh thần trách nhiệm, đồng chí T để mất gần 150 bó mạ, trong đó có một số do đội bạn lấy lẫn và một số T mang về cấy ở ruộng riêng của mình. Đội sản xuất kiểm tra ra, đã buộc đồng chí T phải trả công điểm lại cho hợp tác xã. Bà con xã viên cho đây là việc làm thiếu tinh thần trách nhiệm và mang nặng đầu óc tư lợi nên đã đề nghị đảng bộ tiếp tục giáo dục và chưa phát huy Đảng cho đồng chí trong dịp này. Ở chi bộ đội sản xuất số tám, có đảng viên đi lao động cùng với xã viên, nhưng không làm trong nhiệm vụ lãnh đạo quần chúng. Ví dụ: lúc chuyển phân đổ ruộng, xã viên ngại gánh ra giữa ruộng, nên đã đổ phân gần ở quanh bờ. Đồng chí D cũng làm như vậy, không vận động số xã viên này đổ phân rải đều khắp ruộng. Hoặc khi chuyển lúa từ đồng về sân kho, một số trẻ em rút lúa bông, đồng chí D, cũng làm ngơ, không giáo dục các em. Những việc trên tuy không gây tổn thất lớn, nhưng đây thuộc về phẩm chất của người đảng viên, nên quần chúng đề nghị chưa phát huy Đảng cho đồng chí D trong đợt này. Đồng chí H là chi uỷ viên ở đội làm đất, trong vụ gặt lúa năm 1979, đã hai lần đồng tình cùng xã viên lấy ba gánh lúa của hợp tác xã (khoảng 30kg thóc) cho một gia đình xã viên ở trại lẻ, để thỉnh thoảng cả tổ cày, bừa vào nghỉ uống nước và gửi cày, bừa. Khi kiểm điểm, đồng chí H không nhận lỗi. Quần chúng đề nghị hoãn việc phát huy Đảng cho đồng chí này. Đảng uỷ xã đã báo cáo và Ban thường vụ huyện uỷ Đông-hung quyết định khiển trách và tiếp tục giáo dục đồng chí H. Bí thư chi bộ đội sản xuất số 12 phạm sai lầm về đạo đức cách mạng. Sau khi thực hiện thông tri số 22 của Ban bí thư đến nay, đã ba lần ăn cắp tài sản của hợp tác xã (ba gánh vôi tôi khi gác kho hợp tác xã, lấy một thúng thóc đổi lấy bánh ăn; khi rắc phân đạm bón lúa thường không vãi sạch thùng, để lại ở mỗi thùng tới nửa ki lô

gam để về rắc ruộng riêng...). Đồng chí này đã tự kiểm điểm sâu sắc trước chi bộ và nghiêm túc tiếp thu phê bình của quần chúng, tự nhận là chưa đủ tư cách đảng viên. Đảng uỷ xã và ban thường vụ huyện uỷ đã thi hành kỉ luật cách chức bí thư chi bộ. Đồng chí H là bộ đội chuyển ngành, về hưu, đã 65 tuổi tuy không phạm sai lầm về kinh tế, nhưng thường xuyên uống rượu và rượu vào thì hay chửi đánh vợ (khi vợ chưa chết). Chi bộ và quần chúng phê bình đồng chí H cho đây là việc giáo dục vợ con trong gia đình, không nhận khuyết điểm. Quần chúng kiến nghị đảng bộ không công nhận đồng chí đủ tư cách đảng viên...

Thực tế cho thấy, khi được phát động tư tưởng, nhìn chung, quần chúng phê bình rất chân tình, khách quan và có ý thức xây dựng, mong muốn góp phần làm cho tổ chức Đảng vững mạnh, trong sạch. Phát huy kết quả đợt phát động quần chúng phê bình, xây dựng từng đảng viên, 7 trong 13 chi bộ đội sản xuất cơ bản đã tổ chức xã viên phê bình ban chỉ huy động sản xuất. Được bà con xã viên góp ý kiến xây dựng, các đội sản xuất đã thực hiện thanh toán sòng phẳng công điểm của xã viên, lên bảng công khai những khoản tiền, thóc xã viên nợ hợp tác xã, những khoản thóc hiện còn lại ở đội sản xuất, kể cả thóc giống... Tiếp thu ý kiến của quần chúng, các đội sản xuất đã kiểm điểm và sửa chữa ngay những vấn đề có thể sửa được, làm cho quần chúng tin tưởng ở sự lãnh đạo của đảng bộ. Ngày 17-5-1980, hợp tác xã bắt cá từ “Ao cá Bác Hồ” để chia cho xã viên. Ban quản trị chủ trương: mỗi hộ dù một người hay nhiều người đều được chia một con cá trăm cỏ; hộ một người được chia một con khoảng 5-6 lạng; hộ bảy, tám người được chia một con khoảng 3-4 kg. Các đội sản xuất nhận cả về chia cho các hộ trong đơn vị mình. Đội nào còn thừa đều đem trả lại hợp tác xã, như đội số 6 thừa 24 con, đội số 11 thừa hai con... Như trước đây, các đội chia nhau hết chứ không trả lại cho hợp tác xã nữa.

Căn cứ vào tự phê bình và phê bình trong từng chi bộ, đồng thời tiếp thu ý kiến phê bình của quần chúng, đảng uỷ xã Đông-hoà đã bàn bạc, nhất trí đề nghị và được Ban thường vụ huyện uỷ Đông-hung chuẩn y phát thẻ Đảng đợt 19-5-1980 cho 135 đảng viên (90% tổng số đảng viên của đảng bộ).

Được đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, bà con xã viên ở Đông-hoà càng thấy rõ ngày càng gắn bó với sự nghiệp cách mạng, với Đảng. Đại hội đại biểu xã viên hợp tác xã Đông-hoà gần đây đã nêu quyết tâm: thu hoạch nhanh gọn 240 ha lúa xuân, chuẩn bị làm vụ mùa đạt năng suất cao, vụ đông năm 1980 sẽ gieo trồng 50% diện tích ruộng cấy hai vụ lúa, tăng 10% so với vụ đông năm 1979, góp phần giải quyết vững chắc vấn đề lương thực, ổn định và cải thiện đời sống xã viên trong tình hình mới.